
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖5 

วันจันทร ์ ที่  13  มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๖5  เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 

……………………………………………..……. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบัญญพนต์  สุริเมือง    ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางศรีวรรณ   สมบูรณ์    ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล       
3. นายทนงศักดิ์    แซ่อ้ึง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอาทิตย์    ค าจันทร์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางวรัญญา    กันจัน    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายแสงเดือน  ดอยแก้วขาว   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางขจร     ศรีวงษ์    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายทวิช      สุดช่วย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมบุญ     บุญมาก    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายโสภณ    หล่อเจริญทรัพย์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางภาวนา    เหล็กเพชร   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางทองสี     วงศ์ไชย    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวอารีรัตน์   กาญจนคงคา   ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอังกูร    แก้วจันทร์เพชร   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
2. นางนงคราญ   สุริเมือง    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
3. นายสุวัฒน ์    สุรินต๊ะ    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
4. นายฝน    ก้อนแก้ว   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
5. ดร.ชัยณรงค์  มะเดชะ    ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
6. นายภุชพงศ์  สรรวิชัย    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอมลรัตน์  มีเงิน    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายรัชกร  อินค า    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายมาโนช  ฝั้นสาย    ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
11. นายธนวัฒน์  กงภูธร    ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อ๊ะนา    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
13. นางตีรณา  วัฒนธินนภัค   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14. นางสาวกิ่งกานต์  แก้วอยู่    ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
15. นางสาวอาริยา เอ่ียมเล    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา  หัวหน้าส านักปลัด  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด      
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง -  เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖5 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖5 

-  ล าดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัญญพนต์   สุริเมือง -  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล      - ไม่มี - 
                     

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   การเลือกเลขานุการสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายบัญญพนต์   สุริเมือง - เนื่องจาก นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ / เลานุการ 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ได้ย้ายไปสังกัดเทศบาลต าบลแม่ต้าน ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 15 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่
มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง จึงน าเรียนที่ประชุม เพื่อเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลต่อไป 

 

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส านักปลัด   ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  

พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธียกมือ 
- จึงขอเสนอให้มีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุม
ต่อไป 

 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางศรีวรรณ  สมบูรณ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน นางศรีวรรณ  สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสาวอารีรัตน์  

กาญจนคงคา หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวค่ะ 
 
 

 
 
 



-3- 
         

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ… / ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นายทวิช  สุดช่วย           ขอรับรอง (ยกมือ)      
นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์ ขอรับรอง (ยกมือ)                                                                                    
ที่ประชุม    รับรองถูกต้อง  จ านวน ๒ คน 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - สรุปว่าสภาเทศบาลได้เลือก นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราว 

- เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครับ และล าดับต่อไปเป็นการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมจะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 

นางวรัญญา  กันจัน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ที่เข้าร่วมประชุมผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติทุกท่าน ดิฉัน สท.วรัญญา  กันจัน ขอเสนอ นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา  

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอีกหรือไม่ครับ... 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นายทวิช  สุดช่วย           ขอรับรอง (ยกมือ)      
นางภาวนา  เหล็กเพชร  ขอรับรอง (ยกมือ)                                                                                    
ที่ประชุม    รับรองถูกต้อง  จ านวน ๒ คน 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - สรุปว่าสภาเทศบาลได้เลือก นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     -  การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖5   ในวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ขอให้สมาชิก  ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความใด 
ประธานสภาเทศบาล ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  (สมาชิกสภา ฯ ตรวจรายงานการประชุม) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ... 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ 

   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 9 เสียง  
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ระเบียบวาระที่  4  4.1 ญัตติขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
แม่ระมาด เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565   

หลักการ เพ่ือให้มีเทศบัญญัติต าบลแม่ระมาด ว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
เหตุผล เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน และมีสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัย
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่อาศัยอยู่นั้น ต้องมีการควบคุมให้เป็นระเบียบหรือความ
ถูกต้องตามข้อกฎหมายก าหนดประกอบกับมาตรา 2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บัญญัติให้เขตท้องที่ ที่ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองหรือเขตท้องที่ท่ีได้เคยมีประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัติ
การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมโดยไม่ต้องตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา เทศบาลต าบลแม่ระมาดจึงเห็นควรตราเทศบัญญัติใช้บังคับต่อไป 

         

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากมีหนังสือจาก   
เลขานุการสภา   อ าเภอแม่ระมาด ด่วนที่สุด ตก 0023.11/ว 1409 ลงวนัที่ 7 เมษายน 2565  

เรื่อง การขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ประจ าครัวเรือนอยู่ด้วย จึงน ามาซึ่งการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ซ่ึงในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  
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นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา - ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระ
เลขานุการสภา   รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกสภาจะอภิปราย เสนอข้อคิดเห็นพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 หรือไม่ครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ ว่าท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัตินี้ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่องการควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2565  
 - วาระ 1 ขั้นรับหลักการ เห็นชอบ 11 เสียง 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  
ประธานสภาเทศบาล แม่ระมาด เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 รับหลักการแล้ว ล าดับต่อไปเชิญที่

ประชุมสภาพิจารณาว่าให้เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
         

นางวรัญญา  กันจัน  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  นางวรัญญา  กันจัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด เขต 1 เสนอให้พิจารณาร่าง 

เทศบัญญัติ เป็นสามวาระรวดเดียวค่ะ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
 

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง - ล าดับต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสอง ในการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติครับ 

 

 

นางศรีวรรณ  สมบูรณ์    - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ 
รองประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565  

ขอให้คงร่างเดิมไว้ค่ะ 
 

นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเห็นด้วยให้คงร่างเทศบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติต่อไปครับ 
 

นายทวิช  สุดช่วย    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ผมเห็นด้วยให้คงร่างเทศบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 ครับ  
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ...  
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ต่อไปเข้าสู่ วาระท่ี 3 การตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล  การจัดการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุม 
อาคาร พ.ศ.2565 จ านวน 11 เสียง 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่อง   
ประธานสภาเทศบาล  การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  4.2 ญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงิน 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   

กองช่าง 
                         โอนลด 

จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 682,140 บาท  งบประมาณคงเหลือจ านวน 
233,042.58 บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน  7,980 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑก์่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
- เสาไฟฟ้า ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 7 นิ้ว หนา 7 นิ้ว จ านวน 3 ต้น ราคาต้นละ 
2,660 บาท งบประมาณ 7,980 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สืบราคาจาก 3 ร้านค้า 
ส านักปลัด 

                         โอนลด 
จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง งบประมาณตั้งไว้ 135,600 บาท  
งบประมาณคงเหลือจ านวน 83,551.61 บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน  42,790 บาท 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ  
- เครื่องสูบน้ า ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 300 วัตต์ 
ระยะดูดน้ าลึก 8 เมตร ระยะส่งน้ าสูง 22 เมตร อัตราการไหลของน้ าที่ 14 เมตร 
50.80 เมตร/นาที  อัตราการไหลของน้ าที่ 2 เมตร 63 ลิตร/นาที ขนาดท่อดูดและ
ท่อส่ง 1 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,590 บาท งบประมาณ 9,590 
บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สืบราคาจาก 3 ร้านค้า  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 
- ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 4 ถัง  
ราคาถังละ 8,300 บาท งบประมาณ 33,200 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม่รวมขาตั้งและค่าติดตั้ง 
รวมโอนลดครั้งนี้จ านวน 42,790 บาท 
กองคลัง 
โอนลด 

จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 620,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือจ านวน 212,543.96 บาท  
โอนลดครั้งนี้จ านวน  17,000 บาท     

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท งบประมาณ 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4  MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขาสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ท่านสมาชิกสภา และท่านคณะ 
เลขานุการสภา ผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ… 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง 
         

ระเบียบวาระท่ี  5   ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด โครงการปรับปรุง 
โรงฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลแม่ระมาด 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด โครงการ 

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลแม่ระมาด ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขาสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 

 
 
 



-9- 
         

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด  และท่านสมาชิกสภา เนื่องจากโรง 
เลขานุการสภา   ฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่ระมาด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่ระมาด และได้ปิดด าเนินการไปแล้วนั้น และหากเทศบาลฯ จะ
ด าเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลแม่ระมาด จึงเป็นกรณีการขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บทที่ 3 ทวิ มาตรา 57 ทวิ 
เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต 

1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เก่ียวกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 

2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภา
จังหวัดหรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เก่ียวข้องและ 

3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตามข้อ 3 ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางรัฐมนตรีได้มอบ
อ านาจให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ หลังจากท่ีสภาของเทศบาลต าบล       
แม่ระมาดเห็นชอบแล้วในการใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาดในการ
ด าเนินโครงการ และทางเทศบาลจะได้น ามติของสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดเข้าสู่ที่
ประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาดเพ่ือให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ระมาดมีมติเห็นชอบให้ทางเทศบาลฯ ด าเนินการใช้พ้ืนที่ หลังจากนั้น
เทศบาลฯ จะน ามติของสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ระมาดส่งผ่านอ าเภอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือให้ทางจังหวัดอนุมัติให้
เทศบาลฯใช้พ้ืนที่ต่อไปค่ะ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ… 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาทบทวนการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
จ านวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการพิจารณาทบทวนการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ 

เทศบาล จ านวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์  ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางอมลรัตน์  มีเงิน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ต าบลแม่ระมาดมีมติเห็นชอบให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ราคา 
2,500,000 บาท ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปีพ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 กองคลังได้ท าเรื่องเสนอไปที่
จังหวัด และจังหวัดได้มีหนังสือตอบกลับมา ตามหนังสือจังหวัดตาก  
ที่ ตก 0023.3/9194 ลงวนัที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง การขอกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  เนื่องจากจังหวัดตากได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลต าบลแม่ระมาด เมื่อพิจารณาสถานะการเงินการคลังของเทศบาลแล้ว 
ยอดช าระหนี้ปีแรก (พ.ศ.2566) จ านวน 278,316.33 บาท ซึ่งไม่เกินยอดช าระหนี้
ต่อปีไม่เกิน 60% ของงบพัฒนา จ านวน 741,264 บาท แต่เมื่อรวมหนี้ค้างช าระ 
จ านวน 590,923.45 บาท ต้องช าระหนี้ในปี พ.ศ.2566 เท่ากับ 869,239.78 
บาท ซึ่งเกินยอดช าระหนี้เกินกว่า 60% ของงบพัฒนา จ านวน 127,975.78 บาท 
ทางจังหวัดจึงให้อ าเภอแจ้งเทศบาลต าบลแม่ระมาดพิจารณาทบทวนการขอกู้เงิน
ดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลแม่ระมาดเป็น
ส าคัญ กองคลังจึงได้ทบทวนแล้ว การกู้เงินเพ่ือจัดซื้อรถขยะ เราช าระยอด 
278,316.33 บาท สาเหตุที่เราขอกู้ไป เราได้ประสานกับทาง ก.ส.ท. แล้ว ทาง     
ก.ส.ท. ได้แจ้งว่าเราสามารถด าเนินการกู้ได้ แต่ทางจังหวัดได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
การกู้เงินตามสถานะการคลังของเทศบาล แล้วให้เทศบาลกลับมาทบทวนการขอกู้เงิน
อีกครั้ง แต่ได้มีหนังสือจาก ก.ส.ท. แจ้งเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้มายังเทศบาล 
โดยการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้จ านวน 2 โครงการ ที่เทศบาลได้ด าเนินการกู้ไปแล้ว 
จากดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2 ต่อปี ท าให้ยอดเงินเราลดลงในการช าระเงินกู้ 
เดิมเทศบาลต้องช าระเงินกู้โครงการอาคารฌาปนสถาน จ านวน 173,901.83 บาท 
ปรับลดแล้วเหลือ 170,214.08 บาท และอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
จ านวน 417,021.62 ปรับลดแล้วเหลือ 407,244.19  บาท รวมจ านวนเงิน
ทั้งหมดท่ีเทศบาลต้องช าระ รวมรถขยะ จ านวน 855,774.60 บาท ท าให้ยอดเกิน
กว่างบพัฒนาที่ทางจังหวัดได้แจ้งให้ทางเทศบาลทบทวนจ านวน 114,510.60 บาท 
ซึ่งศักยภาพในการช าระเงินเทศบาลสามารถช าระหนี้ได ้เนื่องจากเราจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถขยะภายใน 5 ปีแรก เพราะปกติในเทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมรถขยะจ านวนประมาณปีละ 100,000 บาท ถ้าเราจัดซื้อรถขยะคันใหม่ ภายใน 
5 ปีแรก เราจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องตามปกติ ไม่มีการซ่อมแซม 
จึงขอให้ทางสภาเทศบาลทบทวนค่ะ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามญัตติของผู้บริหาร ทางกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านไหน 
ประธานสภาเทศบาล  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - ในปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่ระมาดมีรถจัดเก็บขยะ ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด คันที่ 1 รถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน ใช้งานมาแล้ว  

16 ปี 
คันที่ 2 รถขยะเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน ใช้งานมาแล้ว 
33 ปี 
ซึ่งรถท้ัง 2 คัน มีอายุการใช้งานมานานและทรุดโทรม และมีการซ่อมบ่อยท าให้มีขยะ
ตกค้างในเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด จึงเห็นสมควรให้มีการจัดซื้อรถขยะคันใหม่ครับ 
ขอให้สภาเทศบาลพิจารณาด้วยครับ  
 

นายทวิช  สุดช่วย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผมนายทวิช  สุดช่วย สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลแม่ระมาด เขต 2 ถ้าเรากู้จะมีผลกระทบกับงบพัฒนาหรือไม่ เราจะ 

ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เราพอจะมีเงินเหลือจากการที่เราส่งเงินกู้
หรือไม ่แต่รถขยะเราก็มีความจ าเป็นต้องใช้ ถ้าไม่มีผลกระทบกับงบพัฒนา ผมก็เห็น
ด้วยครับที่จะกู้ซ้ือ ถ้าเราซ่อมก็มีค่าใช้จ่าย เวลาขยะตกค้างก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ ท า
ให้ขยะเน่าเสีย เพราะถ้าเราได้รถขยะคันใหม่มา รถขยะคันเก่าเราก็ยังซ่อมเอาไว้ใช้
สับเปลี่ยนได ้เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้งาน 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่อง 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ของผลกระทบกับงบพัฒนา ซึ่งตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงนั้น จะมีการปรับ 

ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2 ต่อปี เทศบาลไม่มีงบพัฒนา เราใช้การโอน
ลดโอนเพิ่มในงบประมาณตัวอ่ืน ไม่มีผลกระทบกับงบพัฒนาครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ… 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  1. รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือการประกันคุณภาพการ 
ประธานสภาเทศบาล  จัดการบริการสาธารณะประจ าปี พ.ศ.2565 เชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติรายงานการติดตามประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อการประกัน 

คุณภาพการจัดการบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลต าบล 
แม่ระมาด เพื่อทราบ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลแม่ระมาด  ได้รับแจ้งจากอ าเภอแม่ระมาด เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐาน
ขั้นต่ าเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดการบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2565  โดย
ขอความร่วมมือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการบริการ
สาธารณะตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะ 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2565  แบบออนไลน์ผ่านทาง
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
น าเสนอ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะและน าไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการ
ส่งประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีในงบประมาณ พ.ศ.
2566  

โดยก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกของคณะผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการประเมินตนเอง ดังนี้ 

     1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
     2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล 

 3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และรับรอง 

4. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 

5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ของ องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ 
 เทศบาลต าบลแม่ระมาด  ได้ด าเนินการประเมินตนเองพร้อมเสนอผลการ
ประเมินตนเองให้นายกเทศมนตรีทราบและรับรองข้อมูล และบันทึกข้อมูลตามแบบ
ติดตามประเมินผลทั้ง  3  แบบ ลงในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว   

    จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดเพ่ือให้ทราบผล
    การปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแบบรวบรวมข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้ และเทศบาลจะได้ 

แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ… 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือการประกันคุณภาพการ 
จัดการบริการสาธารณะประจ าปี พ.ศ.2565 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - อยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใด จะหารือ สอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็น 
ประธานสภาเทศบาล  ในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  เชิญครับ 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทาง 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เทศบาลในเรื่องบุคลากรจะมีการโอนย้ายเลื่อนต าแหน่ง โดยการไปสอบเลื่อนล าดับซึ่ง 

ในบริบทของข้าราชการต้องการความก้าวหน้า จะมีการโอนย้ายบ่อย ทางผู้บริหารไม่
ขัดข้อง แต่มีเรื่องสอบถามในต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ได้มีผู้ประสงค์เลือกมาด ารง
ต าแหน่งทีเ่ทศบาล แต่เนื่องจากคุณสมบัติไม่พร้อมที่จะมาด ารงต าแหน่ง ทางกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจึงไม่สามารถให้มาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลแม่ระมาดได้ 
ซึ่งผมในบทบาทของคณะผู้บริหาร องค์กรเราจะเสียเปรียบ ที่มาด ารงต าแหน่งไม่ได้ 
จึงขอให้เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องประสานสอบถามไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรกับต าแหน่งรองปลัดเทศบาลที่ผู้ประสงค์เลือกมาด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดเทศบาลแต่คุณสมบัติไม่พร้อม จะยกเลิกหรือไม่ เพื่อให้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมมา
ด ารงต าแหน่งแทน และก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนที่สอบ
เลื่อนต าแหน่งได้ด้วยนะครับ และใครมีความประสงค์โอนย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็น
ต่างๆ ก็ขอให้แจ้งได้นะครับ ในการบริหารงานจะมีการปรับลดต าแหน่งที่ซ้ าซ้อน และ
ปรับเพิ่มต าแหน่งที่มีความจ าเป็น และเพ่ือไม่ให้เกินร้อยละ 40 ในเรื่องของการ
บริหารงาน จึงขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาและข้าราชการทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายฝน  ก้อนแก้ว  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
เลขานายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2565 จะมีพิธีหล่อเทียนจ าน า 

พรรษา ณ วัดดอนแก้ว จะมีการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด โดยจะมี
การหล่อเทียนจ าน าพรรษาเทศบาลต าบลแม่ระมาดจ านวน 11 ต้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ระมาด 11 ต้น นิมนต์พระ 8 วัด จ านวน 9 รูป โดยมีครูบา     
อินแก้ว กาวิโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีฆราวาสคือนายอ าเภอแม่ระมาด และใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จะมีการแห่เทียนพรรษา ผมขอแจ้งรายละเอียดเท่านี้
ครับ 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรื่องหล่อเทียนจ าน าพรรษา ถือเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของต าบลแม่ระมาดที่ทาง 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาดและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด  จะร่วมกันหล่อ 

เทียนจ าน าพรรษา และไปถวายเทียนจ านวน 11 วัด โดยปนีี้จัดที่วัดดอนแก้ว ปีหน้า
วัดศรีบุญเรือง ถัดไปอีกปีเป็นวัดดอนมูล วนเปลี่ยน 3 วัดในเขตเทศบาล จึงขอให้ทาง
สมาชิกสภาเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทั้งในเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด และ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด มาร่วมพิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษาด้วยกัน  

 

นางภาวนา  เหล็กเพชร  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภาวนา เหล็กเพชร ขอปรึกษาเรื่องขอรับบริจาคชุดครุยให้ 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก จากนักศึกษาศิษย์เก่าของวิทยาลัยชุมชนตากที่จบไปแล้ว 
เพ่ือให้รุ่นน้องวิทยาลัยชุมชนตากได้ยืมชุดครุย โดยเก็บชุดครุยที่บริจาคไว้ที่เทศบาล
ต าบลแม่ระมาด เพ่ือให้นักศึกษาบางคนทีไ่ม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหรือเช่า จึงขอน า
เรียนปรึกษาหารือค่ะ 
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นางภาวนา  เหล็กเพชร  - เรื่องที่ลุงสีน ารถยนต์ไปชนเสาไฟฟ้าที่ซอยเกษตร หน้าบ้าน นางธนภรณ์ เนื้อไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าวางอยู่ จึงขอสอบถามว่าลุงสีได้มาแจ้งกองช่างหรือยังว่าจะขอ 

พนักงานไปช่วยติดตั้งเสาไฟฟ้า 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - ขอให้ประชาสัมพันธ์รับบริจาคชุดครุยของวิทยาลัยชุมชน และถ้าไม่บริจาคก็ขอให้ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด แจ้งว่าสามารถให้ยืมชุดครุยได้ 

- แจ้งกองช่าง ช่วงนี้ฝนตก การติดตั้งเสาไฟฟ้าอาจเกิดอันตรายได้ เดี๋ยวรอให้ฝนหยุด
ตกก่อนครับ   
 

นายทวิช  สุดช่วย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุม ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายทวิช  สุดช่วย สมาชิกสภาเขต 2 มีประชาชนฝากแจ้งเรื่องรางระบายน้ าหน้า 

สถานีต ารวจภูธรแม่ระมาด หน้าธนาคารออมสิน ช่วงนี้ฤดฝูน รางระบายน้ าตื้นเขิน มี
ระบบสายไฟโคมไฟช้างอยู่ในท่อ จึงขอให้ทางคณะผู้บริหารขุดลอกรางระบายน้ า
บริเวณดังกล่าว รวมทั้งฝารางระบายน้ าหน้าสถานีต ารวจภูธรแม่ระมาด ถึงหน้า
ธนาคารออมสิน เพราะตอนนี้ช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ ผมขอให้ทาง
เทศบาลจัดสรรงบประมาณหล่อฝารางระบายน้ าเพ่ือเปลี่ยนใหม่ ในรางระบายน้ ามี
ตะกอน สอบถามครับสายไฟโคมไฟช้างน าขึ้นมาติดตั้งด้านบนได้หรือไม่ เพ่ือไม่ขวาง
รางระบายน้ า และการท าฝารางเราสามารถให้เจ้าหน้าที่กองช่างด าเนินการได้ เพื่อ
เป็นการประหยัดงบประมาณ 
- บันไดทางเข้าด้านหลังวัดศรีบุญเรือง เมื่อผมไปงานศพนายประเทือง หล้าเตจา มีคน
แก่แจ้งมาว่าขั้นบันไดสูง เดินขึ้นลงล าบาก เราจะแก้ปัญหาโดยการหาราวบันไดให้จับ 
ได้หรือไม่ ขอแจ้งกองช่างให้ส ารวจตรวจสอบด้วยครับ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาวัด 
- เสาไฟฟ้า 3 ต้น ที่ขอจัดซื้อ ติดตั้งตรงไหนบ้าง หรือสั่งมาตามจ านวนส าหรับคนที่ยื่น
ค าร้องไว้         

    - ถนนสายหน้าโรงพยาบาล เข้ามาในเขตเทศบาล มีหลุมอยู่บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ 
    ท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายได้ ถึงแม้จะอยู่นอกเขตเทศบาล ผมจึงขอให้ 

ทางคณะผู้บริหาร แจ้งกองช่างเอาหินครุกไปลงแล้วอัดให้แน่น เพ่ือความปลอดภัยของ
พ่ีน้องประชาชน 
- โคมไฟช้างหน้าวัดศรีบุญเรือง ผมได้รับการแจ้งว่า มีโคมไฟช้างจ านวน 3 – 4 ต้น 
ตั้งแต่บริเวณทางเข้ากาดโฮ้งต้าไปจนถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง โคมไฟดับหลายต้น ต้นที่มี
ปัญหาคือต้นที่อยู่ทางประตูทางเข้าวัดศรีบุญเรือง ซ่อมได้ 2 วัน ไฟกระพริบและไม่
สว่าง และอีกหนึ่งต้นหน้าร้านจรัญอิเล็กทรอนิกส์ กับบ้านอาจารย์เจริญ ถ้าดับจะดับ
พร้อมกัน 3 ต้น และดับไปจนถึงหน้าบ้านช่างธนากร จึงอยากให้กองช่าง แจ้งงาน
ไฟฟ้าด าเนินการตรวจสอบซ่อมแซมว่าเกิดปัญหาอะไรท าไมซ่อมแล้วไม่ดี จึงขอฝาก
ท่านประธานสภาแจ้งทางคณะผู้บริหารด้วยครับ 
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นายทวิช  สุดช่วย   - เรื่องอุปกรณ์ของกองช่าง เช่น จอบ เสียม ท าไมถึงหายบ่อย แล้วถ้าเราน าอุปกรณ์ไป
สมาชิกสภาเทศบาล  เก็บท่ีโรงฆ่าสัตว์ ปัจจุบันอุปกรณ์อยู่ที่เทศบาลยังหาย พนักงานที่เอาไปต้องรับผิดชอบ 

บ้าง อยากให้ตั้งคณะกรรมการ ตรวจเช็คว่าใครมาเบิกอุปกรณ์ไปใช้ มาส่งคืนหรือยัง 
ให้เซ็นชื่อเอาอุปกรณ์ไปใช้ทุกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่อย่างนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็
จะหาย ฝากท่านประธานและท่านคณะผู้บริหารด าเนินการเรื่องนี้ด้วยครับ 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของบันไดที่วัดศรี  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด บุญเรือง ชาวบ้านได้แจ้งว่าขั้นบันไดสูงไป ขอให้กองช่างไปตรวจสอบถ้าเพ่ิมความสูง

ได้ก็เพ่ิม  
- เรื่องการขุดลอกรางระบายน้ า ทางเทศบาลได้มีการขุดลอกทุกปี แต่ในภูมิประเทศ
ของรางระบายน้ าฝั่งด้านซ้ายเป็นที่ราบสูง เกิดจากการสไลด์ของดินลงมาท าให้ราง
ระบายน้ าเต็ม ขอให้งานป้องกันฯ ด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ า 

  - ถนนทางเข้า ปตท. อ้อมมาทางถนนเพลินจิต มาถนนโสภิตบรรณาลักษณ์ ถึงหน้า
โรงพยาบาลแม่ระมาด ตอนแรกทางอ าเภอแม่ระมาดได้ผลักดันโครงการเพ่ือท าถนน
ใหม่ แต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองจึงไม่มีเงินอุดหนุน ขอมอบ ผู้อ านวยการกองช่าง 
ส ารวจตรวจสอบถนนด้วย 

  - เรื่องอุปกรณ์การด าเนินการก่อสร้างต่างๆ ขอแจ้งทางผู้อ านวยการกองทุกกอง ใน
กระบวนการของการท างานต้องผ่านคณะผู้บริหาร เมื่อมีเรื่องเร่งด่วนให้รีบด าเนินการ
ยึดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก เมื่อครั้งก่อนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ของกองช่างด าเนินการมีสมุดยืม - คืนอุปกรณ์ต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่ได้โอนย้ายไป จึง
ขอให้ ผู้อ านวยการกองช่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่ ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจะได้
รู้ว่าใครเป็นคนมายืม ท ายืมเป็นสัปดาห์ ในเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เทศบาลจัดซื้อให้นะครับ 
ผมเน้นย้ าไปแล้ว ถ้ามีกรณีเร่งด่วนแจ้งมาขอให้แจ้งผมทุกครั้ง  
- ฝารางระบายน้ า พนักงานเทศบาลก าลงัด าเนินการ เนื่องจากมีงานเข้ามามาก  
- โคมไฟช้างวัสดุเป็นเหล็กและเป็นพลาสติก ท าให้การขันน๊อตยากเพราะแน่นเกิน 
ก าลังด าเนินการแก้ไข ช่วงนี้ฝนตกจึงต้องหยุดด าเนินการ ในระยะนี้จึงเป็นในส่วนของ
การซ่อมบ ารุง ถ้าจะให้จัดซื้อใหม่ต้องใช้งบประมาณมาก ค่อยๆปรับปรุงไป 

    - แตเ่นื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน มอบกองช่างส ารวจและวัดขนาด
    ฝารางระบายน้ า และด าเนินการ ขอขอบคุณ สท.ทวิช สุดชว่ย ที่น าเรื่องมาแจ้งให้กับ 

ทางสภาเทศบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ขอบคุณครับ 
 

นางขจร  ศรีวงษ์   - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ศรีวงษ์ สมาชิกสภาสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องฝารางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนาย 

มโนชา ปิ่นมงคล หมู่ที่ 5 ได้แจ้งรายละเอียดให้กับกองช่างตั้งแต่ปี 2564 แล้วค่ะ 
และเจ้าหน้าที่กองช่างได้มาส ารวจและวัดขนาดฝารางแล้ว และได้แจ้งกับ สท. ว่า
เนื่องจากมีงานเร่งด่วน จึงขอให้รอก่อน จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฝาราง ชาวบ้านได้น าแผ่น
กระเบื้องมาปิดไว้ เพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ 
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นางขจร  ศรีวงษ์  - เรื่องพนังล าห้วยขะเนจื้อที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว สอบถามว่าบริเวณม้านั่งมีช่องจ านวน 
สมาชิกสภาเทศบาล  2 ช่อง ตรงนั้นท าเป็นบ่อขยะหรือมีจุดประสงค์อย่างอ่ืน ซึ่งชาวบ้านอยากทราบว่า 

ออกแบบมาเพ่ือท าอะไร ซึ่ง ณ ปัจจุบันช่องบริเวณนั้นมีแต่ขยะทุกจุด  
- มีชาวบ้านแจ้งเรื่องล าห้วยน้อย ที่ข้างบ้านดิฉัน มีคนตัดไม้แล้วน าไปท้ิงที่ล าห้วย ท า
ให้คนที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณปากล าห้วยก่อนออกไปพนัง ได้มาแจ้งว่าไมส่ามารถเข่ียไม้
ทิ้งได้เนื่องจากมีปริมาณมากและทับถมกัน ซ่ึงทางเหนือล าห้วยมีการทิ้งขยะ จึงขอให้
ทางเทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณข้างล าห้วย ขอให้ช่วยกัน
รักษาความสะอาดด้วยค่ะ 
- เมื่อช่วงเช้าเห็นถ้วยอาหารส าหรับสุนัขวางไว้ด้านหน้าอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นภาพที่
ไม่สวยงาม  เวลาชาวบ้านมาติดต่อราชการจะดูไม่เหมาะสม จึงขอให้ปรับปรุงด้วยค่ะ 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  ฝารางหมู่ที่ 5 แจ้ง ผู้อ านวยการกองช่างส ารวจและด าเนินการด้วยนะครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด   
 

นายรชักร  อินค า  -  สืบเนื่องจากทางเทศบาลมีการประชุมเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ถ้ามีเรื่องเร่งด่วน ขอให้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ท่าน สท. แจ้งมาท่ีกองช่าง หรือเขียนใบค าร้องที่กองช่าง เพราะในระบบจะต้องสั่ง 

ซื้อวัสดุก่อน ซึ่งวัสดุบางอย่างใช้เวลานานในการสั่งซื้อครับ  
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรื่องพนัง ที่มีช่องบริเวณด้านข้างท่ีนั่งทั้ง 2 ข้าง ออกแบบเพื่อปลูกต้นไม้ จะจัด 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ส่วนเรื่องล าห้วยน้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และจะจัดกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกล าห้วย 
เรื่องถ้วยใส่อาหารสุนัข แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้น าสุนัขไปมัดไว้ด้านหลังอาคารส านักงาน 
เพ่ือไม่ให้ขึ้นมาบริเวณหนา้ส านักงาน 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  สุนัขไมส่มควรให้มาอยู่บนอาคารส านักงาน ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยให้บริการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชาชน มีประชาชนเข้า – ออก บ่อย  
 

นางทองสี  วงศืไชย   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ตอนนี้ชาวบ้านสอบถามเรื่องถังขยะที่ได้ยื่นค าร้องขอถังขยะไว้  

- ถนนทางเข้าบ้านนางเฉลิมลักษณ์ จะด าเนินการอย่างไรบ้างคะ ชาวบ้านได้สอบถาม
มาค่ะ 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  รองบประมาณเข้ามา จะรีบด าเนินการให้ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
 

นางศรีวรรณ  สมบูรณ์   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศรีวรรณ  สมบูรณ์ ขอปรึกษาหารือเรื่องล าห้วย 

บริเวณหมู่ 5 มีหญ้ารกมากจึงอยากให้รถแม็คโครไปขุดเพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก  
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ฝากกองช่างด าเนินการตามที่ สท.แจ้งมาด้วยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายแสงเดือน  ดอยแก้วขาว  - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ น้ าไหลบริเวณ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าบ้านนายจี๋ ทางขึ้นโรงเรียนบ้านแม่ระมาดวิทยาคม หลังวัดดอนมูล ที่จะท า 

ตะแกรงให้ชาวบ้านฝากแจ้งมาครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ชาวบ้านมีคนเอาเปลือกและเม็ดมะขามไปทิ้งหลังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  
ประธานสภาเทศบาล  ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและไหลลงมาตามถนนจนถึงล าห้วย และค้างตามรางระบายน้ า จึงขอ 

งานป้องกันฯ ไปด าเนินการขุดออกเรียบร้อยแล้ว แตย่ังส่งกลิ่นเหม็นอยู่ จึงขอให้
ป้องกันฯ น าน้ าไปฉีดล้างลงล าห้วยให้ด้วยครับ 

 

นายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง   - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผมนายทนงศักดิ์ แซ่อ้ึง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภา เขต 1 บริเวณหมู่ 5 ที่จะขุดลอก ต้องให้แม็คโครขุดลอก เราต้อง 

รีบด าเนินการเร่งด่วน เพราะในทุกปีบริเวณหมู่ที่ 5 จะเกิดน้ าท่วมตรงสะพาน ต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไข  และฝากน าเรียนท่านนายกฯ ในเรื่องวินัยการท างานของพนักงาน
เทศบาลต าบลแม่ระมาด ให้มีระเบียบวินัยในการท างานทุกคน ขอบคุณครับ 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  แจ้งกองช่าง ประสานกับรถแม็คโครให้รีบด าเนินการขุดลอก หมู่ที่ 5 โดยจ้าง 1 วัน  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ซ่ึงมีหลายจุดที่ท าพนังไว้ และขอให้ช่างไปดูบริเวณทางโค้งให้ขนทรายไปถมไว้เพ่ือกัน 

น้ ากระแทก ถ้าทางตรงให้ถมทรายทั้ง 2 ฝั่ง 
 

นายธนวัฒน์  กงภูธร   - เรียนท่านประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตชี้แจง  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ร่องน้ าหมู่ที่ 5 ตามที่ผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชาวบ้านเอาหญ้าไปปลูก  
ช านาญการ   เมื่อรถแม็คโครเข้าไป ชาวบ้านไม่ยอมให้ขุด ถ้าจะให้แม็คโครไปขุด ขอให้ท่าน สท. ไป 

ประสานให้ชาวบ้านเข้าใจและรับทราบด้วยครับ 
 

นายทวิช  สุดช่วย   - ขอเพ่ิมเติมเรื่องการขุดลอกรางระบายน้ า ในซอยมาเฟีย ด้วยนะครับ ซึ่งได้มี 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านน าผักไปปลูกในร่องน้ า  
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้ง TOT และการไฟฟ้า เรื่องสายไฟห้อยระโยงระยาง  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ด้วยนะครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องเครื่องมือต่างๆ เช่น อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ ขอให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  นายกฯ บังคับให้ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ตัดแต่งก่ิงไม้ หรือแก้ไขปัญหาสายไฟ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะหารือ สอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็น ในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี วันนี้ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และพนักงานทุกท่าน ที่

ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ส าหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม   -  เวลา  ๑1.45  น. 
 

ลงชื่อ    อาริยา  เอี่ยมเล    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวอาริยา  เอี่ยมเล) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
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ลงชื่อ อารีรัตน์  กาญจนคงคา ผู้ทานรายงานการประชุม 
    (นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา) 

                    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 
    ลงชื่อ อารีรัตน์  กาญจนคงคา ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

              (นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา)     
                     เลขานุการสภา     
      

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่...30...เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖5 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ          ทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง    ประธานกรรมการ 
                (นายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ           วรัญญา  กันจัน    กรรมการ 
                  (นางวรัญญา  กันจัน) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          อาทิตย์  ค าจันทร์   กรรมการ 
                (นายอาทิตย์  ค าจันทร์) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          สมบุญ  บุญมาก     กรรมการ 
                (นายสมบุญ  บญุมาก) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ      โสภณ  หล่อเจริญทรัพย์     กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
สภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันที่...5...เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 

         ลงชื่อ        บัญญพนต์  สุริเมือง        
    (นายบัญญพนต ์ สุริเมือง) 

                  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
 


